



Tòa Giám mục Hưng Hóa
Số 70 Lê Lợi, Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: 02 433 832 453
Email: tgmsontay@gmail.com

THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA GIÁO PHẬN HƯNG HÓA VỀ GIÁO HỘI THAM GIA

Kính gửi: Quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, quý ông bà và anh chị em cộng đoàn dân Chúa giáo phận Hưng Hóa.

Trước hết, tôi gửi lời chào thân ái tới mọi thành phần dân Chúa trong gia đình giáo phận: *“Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em”* (Sách Lê Rôma).

Anh chị em thân mến,

Thư Chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) năm 2022 gửi cộng đoàn dân Chúa, về Giáo Hội hiệp hành, đề ra lộ trình mục vụ trong ba năm: Năm 2023: Cùng cố sự hiệp thông. Năm 2024: Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo Hội. Năm 2025: Cùng nhau loan báo Tin Mừng.

Trong năm qua, tất cả các thành phần dân Chúa trong giáo phận đã được mời gọi tích cực sống hiệp thông với Thiên Chúa, với Giáo Hội và hiệp thông với nhau qua đời sống đức tin, học hỏi và sống Lời Chúa, tìm hiểu phụng vụ để tham dự cách sốt sắng, tích cực làm việc bác ái và hăng say loan báo Tin Mừng (x. Thư Mục vụ HĐGMVN năm 2023 – TMV. HĐGMVN, 2023).

Bước sang năm phụng vụ mới này, tôi mong ước tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Hưng Hóa, tiếp tục sống tình hiệp thông, đồng thời mời gọi anh chị em thực hiện chương trình năm 2024: **THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI.**

I. Nền tảng và tầm quan trọng của việc tham gia vào đời sống Giáo Hội

1. *“Tham gia là một trong ba yếu tố căn bản của Giáo Hội hiệp hành. Ở đó, mọi người đều bình đẳng, cộng tác tùy theo ơn gọi của mình và phục vụ lẫn nhau qua các ân huệ đã lãnh nhận từ Chúa Thánh Thần. Việc tham gia xây dựng Giáo Hội là sứ mạng tự bản chất của người Kitô hữu. Qua bí tích Thanh tẩy, chúng ta cùng chung một phẩm giá là con Thiên Chúa, thành viên của gia đình Giáo Hội, anh chị em trong Đức Kitô, cùng tham dự vào chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Người”* (TMV. HĐGMVN, 2023).

2. Giáo phận Hưng Hóa là một giáo phận truyền giáo rộng lớn nằm trên miền thập tỉnh của vùng Tây Bắc. Người Công giáo chỉ chiếm khoảng 4% dân số, còn rất nhiều người đang cần được biết Chúa mà chúng ta chưa thể đáp ứng được nhu cầu này. Vì thế, tôi tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta hãy tích cực tham gia vào đời sống và sứ mạng loan báo Tin mừng của Giáo Hội.

II. Những việc làm cụ thể trong việc tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo Hội

Dựa vào hướng dẫn của HĐGMVN, qua Thư Mục vụ năm 2023, và Cẩm Nang Sinh Hoạt Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Việt Nam năm 2019 (CNSH, 2019), tôi đề nghị mọi Kitô hữu trong giáo phận chúng ta, nơi nào đã tham gia Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, thì củng cố và phát triển; còn nơi nào chưa tham gia, trong năm nay, phải hoàn thành việc tham gia Các Hội này.

1. Tham gia Hiệp hội Giáo sĩ Truyền giáo

“Anh em linh mục hãy ý thức chức tư tế thừa tác mà mình được lãnh nhận để phục vụ dân Chúa một cách hữu hiệu hơn, các linh mục được mời gọi tham gia **Hiệp hội Giáo sĩ Truyền giáo**, vì hiệp hội này “*được xác định là ‘linh hồn’ của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, do đó vai trò của họ có tính quyết định cho sự sống còn của các Hội khác*” (CNSH, 2019, tr. 18). Các linh mục không chỉ là người tham gia Hiệp Hội này, mà còn phải hướng dẫn các Hội Giáo hoàng Truyền giáo để họ sống đúng ơn gọi của mình, theo định hướng của Giáo Hội.

a. Đối với Hội Truyền bá Đức tin, các linh mục phục vụ bằng việc hướng dẫn và đào luyện giáo dân, tùy theo hoàn cảnh của họ, hăng say thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng theo hướng dẫn của Hội Thánh (x. Sđd, tr. 19).

b. Đối với Hội Nhi đồng Truyền giáo, các linh mục hướng dẫn và đào luyện các thiếu nhi, các giáo lý viên và quý thầy cô giáo, hăng say thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng theo hướng dẫn của Hội Thánh (x. Sđd, tr. 20).

c. Đối với Hội truyền giáo thánh Phêrô, các linh mục hướng dẫn và đào luyện thành viên các hội đoàn, tùy theo hoàn cảnh của họ, chu toàn bổn phận và hăng say loan báo Tin Mừng theo hướng dẫn của Hội Thánh (x. Sđd, tr. 20).

d. Chính các linh mục cũng cần tiết kiệm chi tiêu để hỗ trợ cho công cuộc loan báo Tin Mừng (x. Sđd, tr. 19).

2. Tham gia Hội Truyền bá Đức tin

a. Thành viên: bao gồm tất cả mọi tín hữu, nhất là thành viên hội Legio Marie, anh chị em tác viên Tin Mừng, Giới trẻ và những người hoạt động trong lãnh vực truyền giáo (x. Sđd, tr. 7)..

b. Hoạt động cụ thể

- Khích lệ các thành viên đọc kinh gia đình, tham dự thánh lễ hằng ngày; nhất là sống chân thật, công bằng trong ngành nghề của mình để làm chứng cho Đạo Chúa.

- Mỗi ngày dâng một kinh Kính Mừng, mỗi tháng dâng 15 phút cầu Thánh Thể thầm lặng để cầu nguyện đặc biệt cho công cuộc truyền giáo.

- Tiết kiệm chi tiêu để góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng (x. Sđd, tr. 7 – 8).

3. Tham Gia Hội Nhi đồng Truyền giáo

a. Thành viên: gồm tất cả các Thiếu nhi trong độ tuổi học giáo lý, các Huynh trưởng, Dự trưởng, các Giáo lý viên, những người tham gia phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể hoặc phong trào Hướng đạo (x. Sđd, tr. 11).

b. Hoạt động cụ thể:

- Cầu nguyện: Mỗi ngày dâng một kinh Kính Mừng, mỗi tháng dâng 15 phút cầu Thánh Thể, cầu nguyện cho các thiếu nhi và công cuộc loan báo Tin Mừng.

- Sống chân thật, hiền lành để làm chứng cho Tin Mừng.

- Góp phần truyền giáo: Mỗi tháng tiết kiệm chi tiêu để giúp các thiếu nhi, nhất là các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (x. Sđd, tr. 11 - 12).

4. Tham gia Hội Truyền giáo thánh Phêrô Tông đồ

a. Thành viên: Các thành viên Ban hành giáo, Caritas, Hội Mân Côi, Hội Giuse, Hội Mến Thánh Giá tại thế, Hội các bà mẹ Công Giáo, Huynh đoàn giáo dân Đaminh, Gia đình Khôi Bình, Hội lòng thương xót, anh chị em Ca đoàn, giới Giáo chức, giới Doanh trí, giới Y tế, và tất cả các hội đoàn đã được giáo quyền thiết lập (x. Sđd, tr. 15). Ngoài ra, các Phó tế, các chủng sinh, tu sinh và các tu sĩ cũng phải tham gia Hiệp hội này.

b. Hoạt động cụ thể:

- Chu toàn bổn phận và đặc sủng riêng của đoàn thể, của Dòng tu hoặc của đẳng bậc mình, bằng lời cầu nguyện và tham dự thánh lễ mỗi ngày. Nhất là sống chứng tá trong cuộc sống hằng ngày.

- Mỗi ngày dâng một kinh Kính Mừng, Cầu Thánh Thể 15 phút mỗi tháng để cầu nguyện cho việc truyền giáo.

- Tiết kiệm chi tiêu để cộng tác, hỗ trợ công tác đào tạo linh mục, tu sĩ, nhất là các nhà truyền giáo (x. Sđd, tr. 15 - 16).

Anh chị em thân mến,

Để chuẩn bị cho năm mục vụ 2025: cùng nhau loan báo Tin Mừng theo định hướng của HĐGMVN, tôi tha thiết kêu mời mọi thành phần dân Chúa thuộc giáo phận Hưng Hóa, trong năm 2024, tham gia tích cực vào đời sống Giáo Hội.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo phận, ban cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, quý ông bà và anh chị em nhiều ân sủng trong Mùa Vọng, để chuẩn bị đón mừng đại lễ Chúa Giáng sinh.

Làm tại Tòa Giám Mục Hưng Hóa, ngày 03 tháng 12 năm 2023



+ Đaminh Hoàng Minh Tiến

Giám Mục giáo phận Hưng Hóa